



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ผลการคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ของสถานศึกษาที่มีรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่
ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเภทสถานศึกษา ระดับจังหวัด

ตามที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ด้วยรูปแบบการนิเทศ SPIDER Model โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) อย่างต่อเนื่อง โดยการนิเทศติดตาม และประเมินผล ด้วยรูปแบบการนิเทศ SPIDER Model ในกิจกรรมที่ ๔ ของโครงการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกและตัดสินผลงาน รูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ ตามนโยบายและจุดเน้นที่ ๕ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ **ประเภทสถานศึกษา ระดับจังหวัด** ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการคัดเลือกและตัดสินผลงานรูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) **ประเภทสถานศึกษา ระดับจังหวัด** ดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ **จำนวน ๑๒ แห่ง** ดังนี้

รับโล่รางวัลระดับคุณภาพ “ดีเยี่ยม” จำนวน ๓ แห่ง

ที่	ชื่อสถานศึกษา	ชื่อผลงาน	สังกัด
๑	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร	รูปแบบการบริหารจัดการ NASE๒S MODEL เพื่อพัฒนากลยุทธ์การนิเทศภายในที่ส่งเสริมสมรรถนะครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๒	โรงเรียนเซนต์แมรี	รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา ๖S Model ของโรงเรียนเซนต์แมรี ที่ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเข้มแข็ง	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓	โรงเรียนอชาตวิทยา	การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูผู้สอน โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน ด้วยเทคนิคการชี้แนะ (Coaching)	สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบ สำหรับสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ระดับคุณภาพ
“ดีเยี่ยม” จำนวน ๔ แห่ง

ที่	ชื่อสถานศึกษา	ชื่อผลงาน	สังกัด
๑	โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙	ยกระดับการประกันคุณภาพภายในของ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๙ โดยการยึดหลัก ๕ ก ๔ เงื่อนไข ผู้เรียน ๓ มิติ	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๒
๒	โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ ปี สปข.)	การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเคหะ บางพลี (๑๐ ปี สปข.) โดยใช้ “KHA GROWTH MODEL”	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๒
๓	โรงเรียนอนุบาลเขินดาณี	แนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาที่ส่งเสริมการ จัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่ในการพัฒนา คุณภาพเด็กปฐมวัยโดยใช้ ABSIA Model	สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๔	โรงเรียนคลองบางกระบือ	การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาที่ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการ เรียนรู้ของครูโดยใช้ GPS MODEL	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๒

รับเกียรติบัตร สำหรับสถานศึกษาที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ระดับคุณภาพ
“ดีมาก” จำนวน ๕ แห่ง

ที่	ชื่อสถานศึกษา	ชื่อผลงาน	สังกัด
๑	โรงเรียนนพคุณศึกษา	การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาที่ส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของครูยุคใหม่ โดยใช้ STAR MODEL	สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๒	โรงเรียนสุขเจริญผล แพรรษา	การบริหารจัดการศึกษาด้วย ๒ System + S C P สู่คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนสุขเจริญผลแพรรษา	สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๓	โรงเรียนสุขเจริญผล	การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนการ สอนด้วยกระบวนการ Active Learning	สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ที่	ชื่อสถานศึกษา	ชื่อผลงาน	สังกัด
๔	โรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ	ความร่วมมือการประกันคุณภาพการศึกษาใน เครื่องมือวิเคราะห์เสถียรภาพแห่งประเทศไทย (FSG Educational Quality Assurance Cooperation)	สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๕	โรงเรียนขุนสมุทรไทย (จ้อย-อบเชย อุทิศ)	การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา โดยใช้นวัตกรรมการบริหาร “SMART SCHOOL MODEL”	สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต ๑

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางเขมิกา อารีญาติ)

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
รักษาการในตำแหน่งศึกษานิเทศก์จังหวัดสมุทรปราการ